



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๔-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ ฉบับประจำวันที ๗ - ๘ เดือนมกราคม ๒๕๕๗ หน้า ๓๒ มูลค่าข่าว ๓๐๑,๕๘๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



นางงามไทยชิงมิสไซเชนีสฯ 2014



ถือว่าเป็นสาวไทยคนแรกแห่งปีนี้ที่เป็นตัวแทนไปประกวดเวทีในระดับนานาชาติกับ "มิสไซเชนีส อินเตอร์เนชั่นแนล เพจेंट 2014" หรือเรียกกันติดปากว่า "หมวยอินเตอร์" จัดโดยกองประกวดทีวีช่อง 3 ในฐานะผู้ดูแลการคัดเลือกตัวแทนสาวไทยไปประกวดมิสไซเชนีสฯ 2014 เพียงว่า ทางช่อง 3 คัดเลือกสาวงามที่ผ่านเข้ารอบมาจากเวทีมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013 ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของกองประกวดมิสไซเชนีสฯ กล่าวคือ เป็นสาวไทยเชื้อสายจีน และมีความเพื่องพร้อมที่จะเป็นทูตความงามที่สามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันดีงามของประเทศไทย ผสมผสานกับการแสดงวัฒนธรรมจีน ผ่านการแสดงโชว์บนเวทีประกวดระดับอินเตอร์ได้อย่างลงตัว สำหรับสาวไทยเชื้อสายจีนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย คนที่ 21 ที่จะเดินทางไปประกวดมิสไซเชนีส อินเตอร์เนชั่นแนล เพจेंट ประจำปี 2014 ณ ช่องกึ่ง ที่จัดในวันที่ 26 ม.ค. 57 คือ **แอม-เปรมินทร์ ทับแก้ว** ขณะนี้กำลังกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาไทยสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร อายุ 22 ปี สูง 170 เซนติเมตร น้ำหนัก 50 กิโลกรัม

มีความสามารถพิเศษที่โดดเด่นไม่แพ้ใครคือ การ
ยิงปืนที่ฝึกซ้อมมาตั้งแต่เด็ก เจริญรอยตามคุณแม่ที่
เป็นตำรวจหญิง เรียกได้ว่า **“ลูกไม่หล่นไม่ไกลต้น”**
อย่างแท้จริง ความสามารถของน้องแบมไม่เพียง
เท่านั้น ยังผ่านเวทีเดินแบบ และแสดงละคร
ซีทีคอมเรื่อง นัดกับนัดอีกด้วย ทั้งนี้ตัวแทนสาว
ไทยจะเดินทางไปเก็บตัวและพบสื่อมวลชน
และทำกิจกรรมต่างๆ ที่กองประกวดทีวีบี
ฮ่องกง ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 57

แบม เปรมีนทร์ กล่าวว่า สิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเข้าร่วม
กิจกรรมประกวดมิสไชนีส คือ ความสามารถในการใช้ภาษา
จีน ทั้งจีนกลางและกวางตุ้ง ตลอดจนภาษาอังกฤษ โดยแบม
ได้เข้าพบ **เหล่าซือฝู เหอหนาน** ผู้อำนวยการหลักสูตรภาษา
จีน โรงเรียนศึกษาภาษาจีนมาเอ็ด เพื่อตัวเข้มการใช้ภาษา
จีน การตอบคำถามบนเวทีประกวด พร้อมทั้งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
จีนด้วย เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของกองประกวดตลอดระยะเวลาที่อยู่ฮ่องกง และการทำ
กิจกรรมร่วมกับเพื่อนนางงามคนอื่นที่ประเทศจีน

นอกจากนี้ เหล่าซือฝู ยังได้ตั้งชื่อที่มีความไพเราะและมีความ
หมายดีให้แก่แบมว่า **“หลิน เฟย หมิ่น”** หมายถึง ผู้ที่มีความ
ฉลาดปราดเปรียวว่องไวในตัว ส่วนทางด้านความสามารถพิเศษ
คือ การแสดงรำกลองยาว ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความสวยงาม
ผสมผสานระหว่างท่ารำที่มีความอ่อนช้อยและว่องไว โดยเข้า
คอร์สเรียน **“รำกลองยาว”** กับ **ครูเปิ้ล-ฉันทิภา ภาณุมาศ** และ
ครูปอ-พีชนิ ภาณุมาศ จากบ้านนาฏศิลป์ไทย พระราม 2

พร้อมกันนี้ แบม ยังได้เตรียมการแสดงอุปรากรจีนหรือจิว
กวางตุ้งอีกอย่างหนึ่งด้วย เพื่อเป็นการแสดงความสามารถแบบ
ผสมผสานวัฒนธรรมไทยจีนที่มีความกลมกลืน ซึ่งได้เข้าคอร์ส
ฝึกซ้อมการแสดงจิวกวางตุ้ง นำโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
อุปรากรจีนถึง 2 ท่านคือ **คุณอัญชุลี เจริญสุขลาภ** จากคณะ
อุปรากรจีนเมิ่ง ป.ป.ลา นำเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอุปรากรจีนเต็ม
รูปแบบมาให้น้องแบมได้สวมใส่ พร้อมใช้เทคนิคการแต่งหน้าจิว
อย่างมืออาชีพ แต่งเติมสีสันทนใบหน้าให้น้องแบมดูสง่างาม
ส่วน **คุณแม่จันทร์เพ็ญ จงจินตนาการ** คุณแม่ของน้องได้อ่าน
ผู้คร่ำหวอดในวงการจิวกวางตุ้งสมัครเล่น เป็นผู้ฝึกสอนการ
แสดงจิวที่ผสมผสานการขับร้องและลีลาท่าทางให้ออกมาสม
กับที่น้องแบมเป็นทูตความงามที่สามารถแสดงวัฒนธรรมไทย
จีนได้อย่างลงตัว แบม จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ขอกำลังใจจากคน
ไทยทุกคนด้วยนะคะ และสามารถติดตามข่าวสารการประกวด
ได้ทางเว็บไซต์ thaitv3.com ■